

Số: 08 /CT-UBND

Bình Định, ngày 15 tháng 7 năm 2019

CHỈ THỊ

Tăng cường công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Định

Qua 02 năm triển khai thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, nhìn chung nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và của địa phương về hoạt động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đã được nâng lên rõ rệt; các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đã công bố bằng văn bản thông tin của người phát ngôn/người được ủy quyền phát ngôn, phát huy tương đối hiệu quả vai trò của người phát ngôn/người được ủy quyền phát ngôn trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, công tác này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí về những vụ việc xảy ra liên quan đến đơn vị mình để phản ánh đúng bản chất sự việc và định hướng dư luận xã hội; chưa chủ động xử lý hoặc đề nghị xử lý, cải chính khi phát hiện các báo đăng tải không đúng sự thật; chậm cung cấp thông tin và phản hồi thông tin làm rõ vụ việc mà báo chí đã đăng tải; còn hiện tượng né tránh hoặc gây khó khăn trong việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí... Việc chủ động phối hợp với báo chí để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế.

Để nghiêm túc thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; đồng thời, nhằm khắc phục những tồn tại nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

a. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí năm 2016 và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Nghiêm túc rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục ngay

những tồn tại trong thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trong thời gian qua.

b. Thực hiện rà soát, cử người phát ngôn và người được ủy quyền phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí phải đảm bảo đúng đối tượng theo quy định; cung cấp thông tin về người phát ngôn và người được ủy quyền phát ngôn cho Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời phải đăng tải thông tin này trên Cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương. Khi thay đổi người phát ngôn và người được ủy quyền phát ngôn phải có văn bản thông báo gửi Sở Thông tin và Truyền thông và công bố công khai trên Cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương. Người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm theo quy định; tích cực phối hợp, cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tiếp cận nguồn thông tin chính xác, kịp thời, không được để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

c. Đối với những vụ việc nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm, theo dõi của dư luận xã hội, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn của cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 24 giờ, kể từ khi vụ việc xảy ra và trong quá trình xử lý vụ việc phải thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin cho báo chí để kịp thời định hướng dư luận và ổn định tình hình. Việc phát ngôn và cung cấp thông tin phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật trong quá trình điều tra, xử lý. Đối với vụ việc mang tính nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến nhiều sở, ngành, đơn vị, địa phương thì cơ quan nào được giao chủ trì xử lý thì trong quá trình xử lý, phải thực hiện đảm bảo thường xuyên việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; đồng thời, chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện xử lý thông tin, tổng hợp báo cáo, tham mưu cơ quan có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết.

d. Thường xuyên nắm bắt thông tin, tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh và thực hiện giải quyết, xử lý theo thẩm quyền. Nếu phát hiện cơ quan báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín hoặc gây hiểu nhầm thì phải thực hiện phản hồi ngay bằng văn bản đến cơ quan báo chí theo quy định tại Điều 43 Luật Báo chí năm 2016 và Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ; đồng gửi Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tổng hợp.

e. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức họp báo (định kỳ, đột xuất) để cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề, sự kiện lớn, những chương trình, dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý nhằm tạo sự đồng thuận cao trong

việc triển khai thực hiện. Trước khi tổ chức họp báo, phải có văn bản thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông theo đúng quy định.

f. Khi các cơ quan báo chí đến làm việc, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần yêu cầu phóng viên xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí do lãnh đạo cơ quan báo chí ký có ghi rõ tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu đến làm việc và nội dung, thời gian làm việc cụ thể. Khi phát hiện dấu hiệu giả mạo giấy tờ, giả danh nhà báo, phóng viên báo chí; các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thông báo kịp thời cho cơ quan Công an, Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp kiểm tra, xử lý.

g. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tích cực phối hợp tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí tác nghiệp; chủ động theo dõi, kiểm tra, xác minh và phản hồi thông tin báo chí theo quy định; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến, hướng dẫn các quy định liên quan đến công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với Người phát ngôn của UBND các xã, phường, thị trấn; hỗ trợ UBND các xã, phường, thị trấn chưa có Trang thông tin điện tử thực hiện đăng tải thông tin định kỳ để cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

a. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí; tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện đặt hoạt động văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí.

b. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hướng dẫn triển khai thực hiện việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, đặc biệt trong các trường hợp đột xuất, bất thường, các sự kiện lớn của tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị này.

c. Rà soát danh sách người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn và kịp thời cung cấp cho Văn phòng UBND tỉnh để cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh theo quy định.

d. Tổ chức và phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo các lớp bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ cho đối tượng người phát ngôn của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; trang bị kiến thức về báo chí, tiếp xúc và trả lời báo chí cho Người phát ngôn UBND cấp xã.

đ. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

e. Tổ chức sơ kết, tổng kết; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, nhận xét, đánh giá công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

3. Văn phòng UBND tỉnh

a. Định kỳ hàng tháng, thực hiện cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh theo quy định của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

b. Định kỳ hàng quý, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh với các cơ quan báo chí.

c. Chỉ đạo Trung tâm Tin học - Công báo (đơn vị quản lý Cổng Thông tin điện tử tỉnh) đăng tải danh sách người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn và kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh theo quy định.

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

a. Chủ trì nhận xét, đánh giá đối với các cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí trong việc thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng về hoạt động báo chí; về định hướng chính trị, tư tưởng trong nội dung thông tin của các cơ quan báo chí; về sự phối hợp của các cơ quan chỉ đạo, quản lý với các cơ quan chủ quản báo chí...

b. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

5. Hội Nhà báo tỉnh

a. Tăng cường công tác hướng dẫn thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam đối với hội viên Hội Nhà báo tỉnh; đồng thời có trách nhiệm kiểm tra và xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

b. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho người phát ngôn.

6. Các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh

a. Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích được ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí; quản lý chặt chẽ hoạt động của đội ngũ phóng viên, cộng tác viên trên địa bàn tỉnh; không để xảy ra tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động sai tôn chỉ, mục đích, vi phạm pháp luật.

b. Các nhà báo, phóng viên của các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh cần thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Khi làm việc với cơ quan, tổ chức phải xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm về việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí hoặc phát hiện trường hợp lợi dụng danh nghĩa, giả mạo nhà báo/phóng viên cần thông báo cho cơ quan Công an, Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp xử lý; tham gia đầy đủ các hội nghị giao ban báo chí; thực hiện tốt chế độ báo cáo, trao đổi, chia sẻ và xử lý thông tin trong hoạt động báo chí.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.!

Nơi nhận:

- Bộ TT&TT;
- Cục Báo chí;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- Các cơ quan báo chí của tỉnh;
- VPĐD, PVTT các CQBC tại Bình Định;
- CVP, PVP QT;
- Lưu: VT, K9. *vu*



Nguyễn Tuấn Thanh